
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสตูรรัฐศาสตรบัณฑิต 

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565 

เวลา 14.00 น. 

ผ่านระบบออนไลน ์



 
วาระการประชุม 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น.   
ผ่านระบบออนไลน์ 

**************************** 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบจากประธาน 
  1.1.1 ส านักศึกษาทั่วไปได้ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการ 
เรียนการสอน “การสร้างข้อสอบปรนัย” ด้านพุทธิพิสัยตามล าดับขั้นการเรียนรู้ของบลูม วิทยากรโดย  
รองศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ ตังธนกานนนท์ อาจารย์สังกัดภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น.  
ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Cisco WebEx ทั้งนี้ อาจารย์สามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วม
โครงการได้ที่ลิงค ์http://bit.ly/HR-exam 
  1.1.2 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 กลุ่มงานสารสนเทศเพ่ือพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
กองแผนงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการอบรมแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร โดยใช้เกณฑ์ AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance) ณ ห้องประชุม
ใหญ่ 504 ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.อัตชัย เอ้ืออนันตสันต์ รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและวางแผน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตปัตตานี เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร โดยใช้เกณฑ์ AUN-QA” เพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจในกรอบความคิด หลักการส าคัญ และสาระ
ของเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA ระดับหลักสูตรในภาพรวม ให้กับผู้บริหารคณะ ผู้บริหาร
หลักสูตร และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สามารถน าแนวคิด
หลักการต่าง ๆ  ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์มากขึ้น 
(ซึ่งมีคุณเปรมกล เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพ และคุณมารุต เข้าร่วมโครงการฯ) (เอกสารประกอบ 1) 
 
 1.2 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบจากผู้เข้าร่วมประชุม 
 ............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ .............................................................................. 
 
 



ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7 ประจ าปีการศึกษา 2564 เมื่อวันพุธที ่15 มิถุนายน 2565  

ผ่านระบบออนไลน์ ให้ที่ประชุมรับรอง (เอกสารประกอบ 2) 
มติที่ประชุม................................................................................................................. ............................ 

..................................................................................... ..................................................................................... .... 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง (-ไม่มี-) 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอพิจารณา 
 4.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบรายวิชาที่เปิดสอน ภาคเรียนที่ 2/2565 (เอกสารประกอบ 3) 

มติที่ประชุม................................................................................................................. .............. 
.................................................................................................................... .......................................................... 
 4.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุงกลไกหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (เอกสารประกอบ 4) 

มติที่ประชุม................................................................................................................. ............................ 
...................................................................................................... .................................................................... .... 
 4.3 การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 จากผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 รอบ 12 เดือน (1 กรกฎาคม 2564 - 30 
มิถุนายน 2565) (เอกสารประกอบ 5) 

มติที่ประชุม................................................................................................................. ............................ 
...................................................................................... .................................................................................... .... 
 4.4 การพิจารณาให้ความเห็นชอบประกาศเรื่องค าแนะน าในการลงทะเบียนเรียนส าหรับนิสิต
สาขาวิชาการเมืองการปกครองหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) พ.ศ. 2564 
(เอกสารประกอบ 6) 

มติที่ประชุม................................................................................................................. ............................ 
..................................................................................... ..................................................................................... .... 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
 
ปิดประชุมเวลา................................... น. 
 
 
 
 
 



 
 

 
รายงานการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

ครั้งที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2565 
วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น.   

ผ่านระบบออนไลน์ 
**************************** 

 

ผู้มาประชุม 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันตา  วิลาชัย  คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง/ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 
 2. อาจารย์ ดร.ประสงค์ชัย  เศรษฐสุรวิชญ์  รองคณบดีฯ ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
 3. อาจารย์จิตราภรณ์  สมยานนทนากุล  ประธานหลักสูตรฯ 
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญารัตน์  มีสุวรรณ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 

5. อาจารย์ ดร.คู่บุญ  จารุมณี   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 
6. อาจารย์ ดร.โอม  ฉัตรนนท์   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 

 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรวัตติ์  อาริยะสิริโชติ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 
 8. อาจารย์ปฤณ  เทพนรินทร์   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 
 9. อาจารย์หนึ่งนยา  ไหลงาม   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 
ผู้ทีไ่ม่มาประชุม (ติดราชการอ่ืน) 
 1. อาจารย์ธวัชชัย  ป้องศรี   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นางวิไลวรรณ  เรืองสุวรรณ   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 2. นางสาวเกษราภรณ์  คลังแสง   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 3. นายศักดา  ดุระยับ    นักวิชาการศึกษา 
 4. นายมารุต  บุบผามาลา    นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 

เริ่มประชุม เวลา 14.00 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 
 เมื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบองค์ประชุมแล้ว อาจารย์จิตราภรณ์  สมยานนทนากุล ประธาน
ในที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 



 1.1 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบจากประธาน 
1.1.1 ส านักศึกษาทั่วไปได้ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียน 

การสอน “การสร้างข้อสอบปรนัย” ด้านพุทธิพิสัยตามล าดับขั้นการเรียนรู้ของบลูม วิทยากรโดย  
รองศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ ตังธนกานนนท์ อาจารย์สังกัดภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น.  
ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Cisco WebEx ทั้งนี้ อาจารย์สามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วม
โครงการได้ที่ลิงค์ http://bit.ly/HR-exam 

1.1.2 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 กลุ่มงานสารสนเทศเพ่ือพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
กองแผนงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการอบรมแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร โดยใช้เกณฑ์ AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance) ณ ห้องประชุม
ใหญ่ 504 ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.อัตชัย เอ้ืออนันตสันต์ รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและวางแผน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตปัตตานี เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร โดยใช้เกณฑ์ AUN-QA” เพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจในกรอบความคิด หลักการส าคัญ และสาระ
ของเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA ระดับหลักสูตรในภาพรวม ให้กับผู้บริหารคณะ ผู้บริหาร
หลักสูตร และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สามารถน าแนวคิด
หลักการต่าง ๆ  ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์มากขึ้น 
(ซึ่งมีคุณเปรมกล เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพ และคุณมารุต เข้าร่วมโครงการฯ) 

ที่ประชุมรับทราบ 
 1.2 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบจากผู้เข้าร่วมประชุม 

ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7 ประจ าปีการศึกษา 2564 เมื่อวันพุธที ่14 มิถุนายน 2565  
ผ่านระบบออนไลน์ ให้ที่ประชุมรองรับ 
 มติ    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม หากมีการแก้ไขให้แจ้งฝ่ายเลขา
ด าเนินการแก้ไขภายใน 7 วัน เมื่อล่วงพ้นเวลาดังกล่าวให้ถือว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรับรอง
รายงานการประชุมครั้งที่ 7 ประจ าปีการศึกษา 2564 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  

ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอพิจารณา 
       4.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบรายวิชาที่เปิดสอน ภาคเรียนที่ 2/2565 
 ผู้ชี้แจง     อาจารย์จิตราภรณ์  สมยานนทนากุล ประธานในที่ประชุม 



 ประเด็นที่เสนอ  
เนื่องจากเรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายวิชาที่เปิดสอนภาคเรียนที่ 2/2565  

มีหลายประเด็นจึงขอเลื่อนไปพิจารณาในครั้งถัดไป 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 

1) รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญารัตน์  มีสุวรรณ  ได้เสนอ เรื่องนี้ควรต้องหารือกันก่อน 
จะได้จัดรูปแบบการเรียนการสอนในลักษณะไหน ประการใด ให้สรุปกันก่อน เพราะหากมีการปรับเปลี่ยนสิ่ง
ใดขึ้นมาจะได้มีเวลาในการปรับเปลี่ยนและประเด็นปัญหาที่ส าคัญที่สุด คือ เรื่องงบประมาณในส่วนของการจัด
ค่าสอนไม่ได้เพียงพอที่จะจ่ายค่าสอนด้วยการเบิกจ่ายเงินในอัตราเดิมได้ เพราะฉะนั้นควรมีการแจ้งอาจารย์
ผู้สอนจะมีการด าเนินการ มีมาตรการเช่นใด ในลักษณะไหนให้ถูกต้อง ส าหรับเรื่องของการจัดตารางจ านวน
รายวิชาที่เปิดสอน ซ่ึงจะเกี่ยวข้องกับเรื่องค่าสอนนั้น ทางคุณวิไลวรรณเคยได้ชี้แจงไปแล้ว คือ มีงบประมาณ
จ านวนเท่านี ้หากมีการประมาณการโดยประมาณในปีการศึกษาหน้าจ านวนงบประมาณที่ได้รับมากับจ านวน
รายวิชาที่เปิดสอนจะท าให้เงินค่าสอนที่ให้อาจารย์ตามรายวิชาที่เปิดมานั้นเบิกจา่ยได้ไม่เพียงพอ ซึ่งแนวทาง 
ทีคุ่ณวิไลวรรณใช้และถือบังคับมาโดยตลอด คือ ใช้วิธีการลดค่าสอน ซ่ึงแท้จริงแล้วในสูตรของค่าสอน คือ การ
คูณด้วยชั่วโมงในการเบิกกับอัตราค่าสอนและถ้าค านวณโดยประมาณจ านวนเงินที่จะต้องลด 25 เปอร์เซ็นต ์
เพ่ือท าให้เพียงพอในการเบิกจ่าย ซึ่งจ านวนตัวเลขอาจจะไม่ตรงเพราะคุณวิไลวรรณไม่ไดเ้ปิดเผยข้อมูลโดยใช้
สูตรในการค านวณ แต่ถ้าให้ค านวณย้อนกลับไปตามงบประมาณที่มีให้ตามจ านวนอาจารย์ผู้สอน ตามจ านวน
ชั่วโมงท่ีเฉลี่ยแล้วแต่ละคนควรจะเบิกอยู่ที่ชั่วโมงละ 600 x 9 ชั่วโมง ในการเบิกของแต่ละคน ซ่ึงจะมีอาจารย์
ประจ าหลักสูตรอาจจะเปิดที่เก้า อาจารย์ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะเบิกเต็มอัตราทีแ่ปด โดยเฉลี่ยแล้ว
นั้น เมื่อคูณกันจะได้ทั้งสามเทอมรวมทั้งของปริญญาโท ถ้าสองจะอยู่ที่ประมาณ 5,000,000 บาท ทีนี้ สิ่งที่
เกิดข้ึนคืองบประมาณเงินรายได้ที่สามารถน ามาเบิกได้นั้นอยู่ที่ 4,100,000 บาท ดังนั้นของปีหน้าอยู่ที่เท่าไหร่ 

2) นางวิไลวรรณ  เรืองสุวรรณ  ได้เสนอ ในปี 2565 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรภาคเรียนที่ 2 
คือ 4,100,000 บาท และของปีหน้าอยู่ที่ 4,400,000 บาท 

3) รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญารัตน์  มีสุวรรณ  ได้เสนอ จ านวนเงินที่จะเบิกจ่ายถ้าเอาจาก 
ฐานเดิมทุกคนเฉลี่ยแล้วเบิกท่ีชั่วโมงละ 600 บาท x 9 ชั่วโมง จะอยู่ที่ประมาณ 5 ล้านกว่าบาท ซ่ึงจะต้องให้
พอกับเงินท่ีเบิกจ่ายโดยเฉลี่ยแล้วต้องลดลงมาประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ จ านวนตัวเลขอาจมีการบวกลบได้  
2 - 3 เปอร์เซ็นต ์ส่วนนี้เฉลี่ยแล้วตัวเลขไม่ได้เห็นอย่างที่คุณวิไลวรรณมี แต่ก าลังท าการประมาณการย้อนหลัง
ให้ ซ่ึงตรงนี้ไม่ได้กล่าวถึงปี 2565 ก าลังกล่าวถึงปี 2566 รายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 2  ด้วย 
ทางออกทีเ่ป็นไปได้เพ่ือให้พอกับค่าสอนที่จะลดลง 25 เปอร์เซ็นต์มาจากสมการที่ว่าจ านวนชั่วโมงคูณกับอัตรา
ค่าสอน ซ่ึงคุณวิไลวรรณใช้วิธีการลดอัตราค่าสอน 25 เปอร์เซ็นต์มาโดยตลอด สิ่งที่จะถามมีอีกสูตรหนึ่ง คือ 
การลดชั่วโมง 25 เปอร์เซ็นต์ตามด้วยอัตราค่าสอนเท่าเดิม การที่จะเป็นสูตรแบบทีห่นึ่ง หรือสูตรแบบทีส่อง
ควรต้องมีการสอบถามไปยังคณาจารย์หรือไม่ ซ่ึงมีความประสงค์ที่จะสอนจ านวนเท่าเดิมอัตราค่าสอนลดลง 
25 เปอร์เซ็นต์โดยจะเลือกสูตรแบบที่หนึ่งอย่างนี้หรือไม่ หรือจะเลือกสูตรแบบที่สองด้วยการที่ชั่วโมงลดอัตรา
ค่าสอนเท่าเดิมมิใช่จะมาจากกระบวนการที่ผู้บริหารรวมถึงเจ้าหน้าที่คิดกันเองแล้วบังคับอาจารย์ 



4) นางวิไลวรรณ  เรืองสุวรรณ  ได้เสนอชี้แจงอัตราค่าสอนที่คิดค านวณ คือ เป็นอัตราเดิม 
ตามที่ประชาสัมพันธ์และน าเข้ากรรมการบริหารตั้งแต่ 2561 ในช่วงทีผู่้ช่วยศาสตราจารย์คะนอง พิลุน เป็น
รองฝ่ายวิชาการฯ และได้แจ้งเวียนให้อาจารย์ทราบจะมีอัตราของจ านวนนิสิตคือ 1 ถึง 10 คน เบิก 200 ซึ่งใน
ส่วนนี้เป็นการยกตัวอย่าง และอัตราสูงสุด 1,000 บาท ทีส่ามารถเบิกได้ คือ 321 คนข้ึนไป ในส่วนนั้น คือ 
อัตราค่าสอนที่ลด ทั้งนี้พอได้มีการค านวณแล้วปรากฏว่าเกินวงเงินที่ได้รับการจัดสรรคือสี่ล้าน เพราะฉะนั้นจึง
ต้องลดเปอร์เซ็นต์ของอาจารย์เท่ากัน คือ จะเริ่มตั้งแต่ 5 เปอร์เซ็นต์ ตัวอย่างเช่น ท าหนึ่งเบิกวงเงินอยู่ที ่
1,200,000 บาท จะท าอย่างไรก็ได้ให้ลดกี่เปอร์เซ็นต์เพื่อให้วงเงินของอาจารย์เหลือในการเบิกจ่าย 
ตัวอย่างเช่น วงเงิน 1/2565 เหลือหนึ่งล้านสองแสนบาทจะต้องลดลงมาไม่ว่าอาจารย์จะได้ตั้งแต่หนึ่งแสน
จนถึงหลักพันก็จะลดเปอร์เซ็นต์เท่ากัน ซ่ึงในเทอมนี้ทุกคนจะถูกลดเปอร์เซ็นต์เท่ากันก็คือ 32 เปอร์เซ็นต์  
ส่วนเรื่องของอัตราการสอนไม่เคยลดยังคงอัตราเท่าเดิมแต่ลดเปอร์เซ็นต์เงินให้คงพอจ่ายเท่าเดิม 

5) รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญารัตน์  มีสุวรรณ  ได้เสนอ กรณมีีการค านวณผิดเกิดข้ึน 
อาจารย์ทุกคนทราบอยู่แล้วขณะนี้ท าอันใดไม่ได้เพราะงบประมาณเหลือพียงเท่านี ้ซ่ึงประเด็นที่ถามคือ
งบประมาณปี 2566 ที่ก าลังจะจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาท่ี 2/2565 หากทราบล่วงหน้าอยู่แล้วถึง
จ านวนงบประมาณไม่เพียงพอต่อค่าสอน ควรมีการสอบถามอาจารย์ทุกคนก่อนจะให้ทางคณะลดเงินหรือว่า
ยินยอมท่ีจะท าการลดชั่วโมงการสอนลดลง ซึ่งการลดชั่วโมงสอนลงไม่ใช่ไม่เคยด าเนินการมาก่อน โดยก่อน
หน้านี้ช่วงที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์คะนอง พิลุน เป็นรองคณบดีฯ ฝ่ายวิชาการ ก็เคยเจอปัญหาเงินไม่พอจ่าย และ
ตอนนั้นสิ่งทีเ่กิดข้ึน คือ อาจารย์ส่วนใหญ่สอนกันที่ 21 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา ทีนีพ้อค านวณออกมาปรากฏ
ว่าเงินไม่พอจ่ายจึงได้ท าการหารือขอลดเพดานลงมาจาก 21 ชั่วโมงให้เหลือ 18 ชั่วโมง และอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเหลือ 15 ชั่วโมงจึงท าให้เงินพอจ่ายขึ้นมานั้น จากข้อสังเกตจะเห็นได้ว่ามีการท างานที่สัมพันธ์กันจึง
ไดเ้สนอแนะให้หารือประเด็นนี้กันก่อน เพราะเป็นข้อตกลงใจว่าคณาจารย์จะเลือกโมเดลหนึ่ง คือ ลดอัตรา 
ค่าสอนเข้าใจตรงนั้นภาระค่าสอนตามเดิมและตารางสอนที่ส่งมาไม่ต้องปรับแก้ แต่หากคณาจารย์เลือกโมเดล
สอง คือ จะต้องลดชั่วโมง ซ่ึงลดเท่ากันทุกคนโดยใช้นโยบายเดียวกัน หากข้อตกลงนั้นหมายถึงตารางสอนก็
ต้องจัดระบบใหม่ 

6) อาจารย์จิตราภรณ์  สมยานนทนากุล ประธานในที่ประชุม  ได้เสนอ จะมีการประชุม 
คณะอนุกรรมการในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ทั้งนี้จะน าประเด็นที่รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญารัตน์   
มีสุวรรณ ได้ตั้งข้อสังเกตรวมถึงข้อเสนอแนะไปหารือในคณะอนุกรรมการ และหลังจากที่ได้หารือกับ
คณะอนุกรรมการเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีการประชุมคณาจารย์ต่อ 

7) อาจารย์ ดร.ประสงค์ชัย  เศรษฐสุรวิชญ์ รองคณบดีฯ ฝ่ายวิชาการและวิจัย  ได้เสนอ 
จะมีการประชุมชี้แจงแนวทางส าหรับการเบิกจ่ายค่าสอนในปีงบประมาณ 2566 ซ่ึงทางคณะมีค่าสอนทีเ่พ่ิมข้ึน
แตไ่ม่เพียงพอและจะหาวิธีเป็นธรรมที่สุด 

8) อาจารย์จิตราภรณ์  สมยานนทนากุล ประธานในที่ประชุม ได้เสนอ เรื่องของหลักสูตร 
59 กับหลักสูตร 64 ซึ่งหลักสูตร 59 นิสิตจะส าเร็จการศึกษาในปี 2566 ส าหรับข้อเสนอ เนื่องจากวิชาของ
คณะมีทั้งหมด 3 กลุ่ม โดยมีวิชาแกน วิชาเอกบังคับ วิชาเอกเลือก และวิชานอกเอกทัง้นี้หลักสูตร 64 มีความ



เปลี่ยนแปลงในเรื่องของวิชาเลือกนอกเอกซ่ึงเปิดไปทั้งหมดแล้ว ส่วนเรื่องของวิชาแกนหลักสูตร 64 จะมี 4 
วิชาที่มีการปรับไปเป็นวิชาเอก จึงขอหารือแนวทางเบื้องต้น คือวิชาแกนหลักสูตร 64 ที่ปรับไปเป็นวิชาเอก  
จะขอให้นิสิตย้ายรหัสไปเรียนกับหลักสูตร 64 โดยที่ขอให้เปิดเป็น 2 รหัส หรือเปิดเป็น 2 หลักสูตร  

9) รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญารัตน์  มีสุวรรณ  ได้เสนอ ยกตัวอย่างของส านักศึกษาทั่วไป 
จะท าการเปิดรหัสใหม่ในกรณีที่เป็นวิชาแกนกับวิชาบังคับ แล้วให้นิสิตที่ตกไปท าเรื่องเทียบเคียงรายวิชา หรือ
อาจารย์ทุกคนต้องการท า มคอ. 3 กับ มคอ. 5 ทั้งสองรายวิชาทั้งสองรหัส 

10) อาจารย์ ดร.โอม ฉัตรนนท ์ ได้เสนอในส่วนของสาขาวิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่าง 
ประเทศ ประเด็นที่หนึ่ง คือเรื่องของวิชาบังคับสาขาท่ีประธานหลักสูตรได้ฝากให้ไปหารือกันนั้น โดยจะใช้การ
เทียบรายวิชาแทนเลย เพราะว่าในหลักสูตรใหม่มีบางรายวิชาที่เปลี่ยนชื่อแต่เนื้อหาคล้ายคลึงของเดิม เพราะ
เนื้อหาจะใช้วิธีเปรียบเทียบกันแต่จะมีประเด็นอยู่อย่างเช่น เรื่องของการเก็บตกเทอมสุดท้ายส าหรับชั้นปีที่ 3 
จะแตกต่างกันโดยทีว่่าจะท าเช่นใดแต่ในการเทียบรายวิชานั้นคงไม่มีปัญหา ประเด็นที่สอง คือในตารางสอน 
ที่ส่งให้ทางสาขาพิจารณานั้น มีส่วนที่เป็นวิชาเลือกสาขาที่เป็นรหัส 1311 ในส่วนนั้นได้ไปแจ้งกับคุณเกษรา
ภรณ์  คลังแสง ฝ่ายวิชาการเรียบร้อยแล้วซ่ึงเป็นวิชาเลือกนอกเอกเพราะฉะนั้นจะไม่ใช่วิชาของสาขา ดังนั้น 
ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของสาขากลุ่มวิชาที่เป็นการเมืองเศรษฐกิจสังคมของประเทศต่าง ๆ  และประเด็น 
ทีส่าม ผศ.ดร.สุจิตรตรา ฤทธิ์สกุลชัย ได้ฝากประเด็นมาในเรื่องของวิชาหลักสูตรเก่าและหลักสูตรใหม่ที่มีชื่อ
ใกล้เคียงกันอย่างเช่น หลักสูตรเก่ามีวิชาการเมืองการปกครองของลาตินอเมริกา ส าหรับหลักสูตรใหม่จะมีวิชา
ที่อยู่ในหมวดเลือกนอกวิชาเอกท่ีเป็นการเมืองเศรษฐกิจสังคมของลาตินอเมริกานั้น จะสามารถเรียนร่วมกันได้
หรือไม่ หรือขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้สอน จึงขอความเห็นจากท่ีประชุม 

11) รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญารัตน์  มีสุวรรณ  ได้เสนออธิบายตอนที่ร่างรายวิชานี้ 
โดยไดม้ีการหารือกันไว้ คือ การเมืองการปกครองลาตินอเมริกานั้น ซึ่งเป็นวิชาเดียวกันกับการเมืองเศรษฐกิจ
และสังคมของลาตินอเมริกา 

12) อาจารย์จิตราภรณ์  สมยานนทนากุล ประธานในที่ประชุม ได้เสนอประเด็นในส่วนของ 
รายวิชาแกน ข้อเสนอของรองศาสตราจารย์ ดร.สัญญารัตน์  มีสุวรรณ คือ เปิดรหัสเดียวโดยให้นิสิตท าเรื่อง
เทียบโอนเพ่ือความสะดวกในการส่ง มคอ. ของอาจารย์ จึงได้ขอความเห็นจากที่ประชุม  

13) อาจารย์ ดร.โอม ฉัตรนนท ์ได้เสนอ เห็นด้วย 
14) อาจารย์ ดร.ประสงค์ชัย  เศรษฐสุรวิชญ์ รองคณบดีฯ ฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้เสนอ 

เห็นด้วย 
15) อาจารย์ ดร.คู่บุญ จารุมณ ีได้เสนอเห็นด้วย แต่มีข้อกังวลรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับ 

รัฐศาสตร์ ซึ่งหากเป็นหลักสูตรใหม่จะกลายเป็นเฉพาะสาขาจึงมีความขัดแย้งรวมถึงประกอบกับมีจ านวนซ้อน
ซึ่งอาจจะโยงไปสู่การที่ท าให้นิสิตในเทอมหน้าตารางของอาจารย์บางคน เช่น ผศ.ดร.สุจิตรตรา ฤทธิ์สกุลชัย 
ต้องสอนภาษาอังกฤษ 2 หมวดวิชาในหลักสูตรเก่า คือบทคัดสรรทางทางรัฐศาสตร์ และหลักสูตรใหม่จะ
กลายเป็นภาษาอังกฤษส าหรับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 1 อย่างนี ้โดยจะมีจ านวนหน่วยกิตเพ่ิมขึ้น 
ซึ่งอาจจะโยงกับประเด็นนี้ด้วยหรือไม่ และไม่ทราบว่าสาขาอ่ืนมีปัญหาในกรณีแบบนี้หรือไม่ เพราะฉะนั้น 



วิชานี้อย่างน้อยในสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ไม่สามารถท่ีจะรวมกันได้แน่นอน 
16) รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญารัตน์  มีสุวรรณ  ได้เสนออธิบายเพิ่มเติมจะมี 2 รายวิชา  

ซ่ึงมีภาษาอังกฤษส าหรับนักรัฐศาสตร์กับบทคัดสรรส าหรับนักรัฐศาสตร์โดย 2 รายวิชานี้ จะเปลี่ยนมาเป็น
อังกฤษส าหรับนักการเมืองการปกครอง ซ่ึงยังอยู่ครบทั้ง 2 วิชาแตม่ีการเปลี่ยนชื่อให้ลงมาที่สาขา หากเป็นการ 
จัดการแบบปกตนิั้นในเทอมหน้าของสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจะมีแค่วิชาเดียว คือ ภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักรัฐศาสตร์ ภาษาอังกฤษส าหรับนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ดังนั้น พอเป็นช่วงรอยต่อจึงมี 
2 วิชาอยู่ในเทอมเดียวกันของหลักสูตร 59 จะเป็นบทคัดสรรส าหรับนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ส าหรับ 
หลักสูตร 64 จะเป็นภาษาอังกฤษส าหรับนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย โดยยืนยันไม่ใช่วิชาเดียวและ
สามารถน ามารวมเป็นวิชาเดียวกันได้ ในส่วนประเด็นของ ผศ.ดร.สุจิตรตรา ฤทธิ์สกุลชัย ทีไ่ดเ้กินมาจ านวน 
21 หน่วยกิตนั้น ซ่ึงไม่ได้เกินกับรายวิชาภาษาอังกฤษ แตไ่ปเกินในรายวิชาการเมืองการปกครองรัฐอเมริกากับ
วิชาการเมืองเศรษฐกิจและสังคมอเมริกา ทั้งนี้ ควรแจ้งอาจารย์ผู้สอน คือ จะสอนร่วมกัน 2 รายวิชาหรือจะ
เลือกแค่ 1 วิชาใด 

17) อาจารย์จิตราภรณ์  สมยานนทนากุล ประธานในที่ประชุม ได้เสนอโดยหลักการ คือ 
ขอให้เปิดหนึ่งรหัส ซ่ึงเป็นรหัสของ 64 และให้นิสิตท าการเทียบโอนเอง ส่วนวิชาเอกบังคับให้เปิดที่ 2 กลุ่ม
เรียนเป็นหลัก โดยตามข้อตกลงเดิม คือ หากขอเปิดอีกกลุ่มเรียนต้องมีนิสิตรหัสปัจจุบันในแต่ละตอนเรียน
จ านวน 150 คนต่อกลุ่มเรียนขึ้นไป  

18) รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญารัตน์  มีสุวรรณ  ได้เสนอยังไม่ควรก าหนดเพดาน เพราะ 
จะไปผูกพันกับเรื่องค่าสอนที่ยังไม่ได้ตกลงกัน ซึ่งจะท าการลดค่าสอนลงหรือลดชั่วโมงลง  

19) อาจารย์จิตราภรณ์  สมยานนทนากุล ประธานในที่ประชุม ได้เสนอสรุปในวันพรุ่งนี้ 
จะมีการประชุมคณะอนุกรรมการฯ หลังจากนั้นจะมีการประชุมคณาจารย์ ส าหรับการพิจารณาตารางสอน 
จึงขออนุญาตแขวนไว้ก่อน ทั้งนี้ ให้อาจารย์เอกรัฐประศาสนศาสตร์ตรวจสอบรหัสรายวิชาอีกรอบ และตามที่
ไดต้กลงกันไว้เรื่องของการเปิดรหัสคู่ในรายวิชาที่ ผศ.ดร.สจุิตรตรา ฤทธิ์สกุลชัย ให้เปิดส าหรับเอกการเมือง
การปกครองนั้น โดยสามารถเปิดในวิชาเลือกได้เลยและเปิดวิชาเป็นเลือกนอกเอกในวิชาเลือก  
ซ่ึงเป็นรายวิชาเดียวกันได้ใช้เป็นแนวปฏิบัติของทุกรายวิชา 
 มติ    ทีป่ระชุมมีมติให้ความเห็นชอบร่วมกันตามเสนอ  
 
       4.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุงกลไกหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
 ผู้ชี้แจง     อาจารย์จิตราภรณ์  สมยานนทนากุล ประธานในที่ประชุม 
  ประเด็นที่เสนอ 
  วัตถุประสงค์ของการประชุมรอบนี้ คือ การทบทวนกลไกต่าง ๆ  ที่เคยได้วางเอาไว้ในปี 
2564 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ เนื่องจากมีเรื่องของรายวิชาที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควร จึงขอให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรทุกคนได้ไปพิจารณาดูถ้ามีข้อทักท้วงส่วนไหนจะได้น ามาประชุมกันในครั้งถัดไป 
 มติ    ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบร่วมกันตามเสนอ  



       4.3 การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 จากผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 รอบ 12 เดือน (1 กรกฎาคม 2564 - 
30 มิถุนายน 2565) 
 ผู้ชี้แจง     อาจารย์จิตราภรณ์  สมยานนทนากุล ประธานในที่ประชุม 
  ประเด็นที่เสนอ 

เป็นการรายงานผลย้อนหลังให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนเข้าไปพิจารณา ซึ่งเป็น 
แผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตรที่ได้ด าเนินการไปแล้ว ถ้าเห็นข้อผิดพลาดส่วนไหนสามารถแจ้งได้ทันทีหรือจะแจ้ง 
เป็นลายลักษณ์อักษรได้ที่คุณมารุต ภายในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 ก่อนเวลา 16.00 น. 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 

1) นางวิไลวรรณ  เรืองสุวรรณ  ได้เสนอชี้แจงเพ่ิมเติมเป็นการรายงานรอบ 12 เดือน ซึ่งทาง 
กองแผนงานมหาวิทยาลัยอยากทราบว่าทางคณะมีโครงการ/กิจกรรมอะไรบ้างที่ได้ด าเนินการไปเรียบร้อยแล้ว 
และมีผลการด าเนินงานเป็นอย่างไร โดยปกติแล้วทางคณะไม่ได้รายงานเพราะจะต้องเป็นในส่วนของเล่ม SAR 
แต่ในปีนี้ทางกองแผนงานอาจต้องการข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่ทางคณะได้มีการด าเนินการอะไรไปบ้าง 
 มติ    ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบร่วมกันตามเสนอ  
 
       4.4 การพิจารณาให้ความเห็นชอบประกาศเรื่องค าแนะน าในการลงทะเบียนเรียนส าหรับ
นิสิตสาขาวิชาการเมืองการปกครองหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) พ.ศ. 2564 
 ผู้ชี้แจง     อาจารย์หนึ่งนยา  ไหลงาม 
  ประเด็นที่เสนอ 
  เนื่องจากได้มีการปรับปรุงหลักสูตรจาก พ.ศ. 2559 มาเป็นหลักสูตร พ.ศ. 2564 และมีการ
ปรับเปลี่ยนหมวดรายวิชา ซ่ึงทางเอกการเมืองการปกครองได้มีการหารือกันในการที่จะต้องท าแนวปฏิบัติ หรือ
ค าแนะน าอย่างเป็นทางการให้กับนิสิต เพ่ือให้นิสิตได้รับทราบเมื่อส าเร็จการศึกษาไปแล้วนั้นจะไปท าอะไร จึง
ไดแ้ยกออกเป็นการลงเรียนตามกลุ่มวิชาในทางวิชาการ และกลุ่มวิชาตามกลุ่มอาชีพ พร้อมมีตารางแนบท้าย
ประกาศให้นิสิตได้เลือกเพ่ือที่จะสัมพันธ์กับสิ่งที่เรียน โดยเฉพาะอยากให้นิสิตได้เข้ามาพูดคุยกับอาจารย์ที่
ปรึกษาก่อน จึงได้ออกประกาศเรื่องค าแนะน านี้ขึ้นมาเพ่ือเป็นแนวทางให้กับนิสิตได้ค านึงถึงอนาคตท่ีจะส าเร็จ
การศึกษาออกไปด้วย 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 

1) รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญารัตน์  มีสุวรรณ  ได้เสนอนิสิตบางกลุ่มเมื่อเห็นใส่กรอบ 
มาให้แล้วนั้น จะเกิดความเข้าใจว่าต้องเรียนตามกรอบที่ให้มา กรณตีัวอย่างเช่น นิสิตลงไม่ได้ตามแผนนี้ขึ้นมา
จะมีความเข้าใจหรือไม่ว่าตัวนิสิตเองก าลังจะส าเร็จการศึกษา ถึงแม้หากไม่ลงตามแผนนี้ก็ตาม ทั้งนี้ อาจต้องมี
การประชาสัมพันธ์หรือว่าอธิบายโดยละเอียด  

2) อาจารย์จิตราภรณ์  สมยานนทนากุล ประธานในที่ประชุม ได้เสนอให้เปลี่ยนถ้อยค าจาก 
ค าว่าสาขาโดยใช้ค าว่าเอกแทน 



3) อาจารย์ ดร.โอม ฉัตรนนท์ ได้เสนอค าแนะน าสามารถออกประกาศได้ในส่วนของทางเอก 
การเมืองการปกครองซึ่งไมต่้องเป็นมติของหลักสูตร เนื่องจากว่าเป็นค าแนะน า แต่ในส่วนของประเด็นทีร่อง
ศาสตราจารย์ ดร.สัญญารัตน์  มีสุวรรณ ได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะซึ่งเป็นประเด็นส าคัญหากจะเขียน
เอาไว้ให้ชัดเจน คือ ค าแนะน านี้มีฐานะเช่นไรโดยเขียนไว้ใน Introduction หรือจะเขียนเป็นข้อ 1 โดยระบวุ่า
เป็นการออกประกาศค าแนะน าให้แก่นิสิตรับทราบเบื้องต้น ไม่จ าเป็นที่จะต้องเป็นไปตามนี้ ซึ่งจะเป็นการ
แก้ปัญหาได้ 

4) อาจารย์จิตราภรณ์  สมยานนทนากุล ประธานในที่ประชุม ได้เสนอสรุป มีข้อท้วงติง 2  
ประเด็น ประเด็นที่ 1 ขอเปลี่ยนจากสาขาเป็นเอก ประเด็นที่ 2 ต้องมีการเขียนให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในเชิงที่ไม่ได้
บังคับ และหากมีการแก้ไขเรียบร้อยให้ทางเอกการเมืองการปกครองสามารถประกาศได้ทันที 
 
 
 มติ    ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบร่วมกันตามเสนอ  
 
 
ปิดประชุมเวลา  เวลา 15.40 น. 
ผู้บันทึกการประชุม นายมารุต  บุบผามาลา  
 
 
 

(นายมารุต  บุบผามาลา)         (อาจารย์จิตราภรณ์  สมยานนทนากุล) 
       ผู้บันทึกการประชุม            ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


